





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>ลดโรคNCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยทิศทางนโยบายสำคัญปี 2568 ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือ การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้ป่วย ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดโรค NCDs และโรครุนแรงที่อาจเกิดตามมา เช่น มะเร็ง ตามนโยบาย รพว.สร. หากเจอผู้ป่วยรายใหม่ระยะแรก จะสามารถเข้าสู่การรักษาทันที เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในอนาคต</p>	
<p>สุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandinsidenew)</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. ลงพื้นที่อุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ 13 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) ชุมชนบ้านน้ำร้อน ซึ่งเป็นโครงการบำบัดผู้ใช้สารเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกลไก พขอ. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการบำบัดดูแลผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดในชุมชน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และปรับกระบวนการทางความคิด ทักษะคิด ควบคู่กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด โดยศาสตร์แพทย์แผนไทย ผลการติดตามผลพบร้อยละ 90 ของผู้บำบัดสัญญาใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สร.ผลักดัน 3 นโยบายหลัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thebetter, theagenda, thai.gov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพว.สร. ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “อนาคตระบบสาธารณสุขไทย” ในงานประชุมวิชาการสถาบันมหิตลาธิเบศร-ปรพ. X-ปนพ.1 โดยผลักดัน 3 นโยบายหลัก คือ 1. NCDs 2. การบริหารจัดการงบประมาณที่จำกัด และ 3. การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบุคลากรสุขภาพ และอสม. ซึ่งเป็นการพลิกโฉมอนาคตระบบสาธารณสุข ภายใต้เป้าหมาย “ยกระดับการสาธารณสุขไทย สุขภาพแข็งแรงทุกวัย เศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคง” ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด และสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทย</p>	
<p>การยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพว.สร. เป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สพฉ. กับ บ.ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด และ สวทช. เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉิน iDEMS ยกระดับระบบบริการสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินนอกรพ.ด้วยดิจิทัลที่มีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ SAVER ช่วยให้มีทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันทีที่มีการแจ้งเหตุ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมมีคุณภาพสูง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไปได้ในวงกว้าง</p> <p>- เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือผ่าน 1669 ผู้ปฏิบัติการในศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถทราบเบอร์โทรและตำแหน่งของผู้แจ้งเหตุพร้อมตอบสนองได้ทันที อีกทั้งสามารถมองเห็นผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุผ่านการโทร VDO call เพื่อให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องก่อนรถพยาบาลไปถึง ส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, มติชน, thailandplus, thaitabloid, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีผู้บาดเจ็บ 8 ราย ในจำนวนนี้นอนรักษาใน รพ. 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต บ้านพักเจ้าหน้าที่ สสอ.บ้านไร่ ได้รับผลกระทบ 4 หลัง พร้อมให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ระดับอำเภอรองรับสถานการณ์ และให้รพช.ใกล้เคียงช่วยสนับสนุนการช่วยเหลือและส่งต่ออย่างทันที่</p>	
<p>วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, tnn, thailandplus, trueid)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชวนเที่ยวงานสัปดาห์ “วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ปี 2567 ชุมวัดไทย มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม พร้อมเวทีเสวนาวิชาการ สาธิตการแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพรอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ 25 – 29 ต.ค. ที่วัดโพธิ์</p>	
<p>สมุนไพรกินปลายฝนต้นหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยตำรับยาสมุนไพร แก้อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นช่วงรอยต่อปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะคนที่มีร่างกายอ่อนแอ อาจเกิดภูมิแพ้ คัดจมูก มีไข้ แน่นจมูก แขนงสัมผัสดอกแค ปรับสมดุลร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายอบอุ่น</p>	
<p>โรคลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดปอด (Pulmonary embolism) เกิดจากลิ่มเลือดที่เกิดจากการอุดตันหลอดเลือดดำที่ขาหลุดไปอุดตันเส้นเลือดแดงที่ปอด โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดบริเวณขา คือ ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว หลอดเลือดดำได้รับบาดเจ็บหรือมีการอักเสบ และภาวะผิดปกติที่ทำให้เลือดแข็งตัวง่ายกว่าปกติ หรือเกิดจากการไหลเวียนของเลือดลดลง แนะนำให้สังเกตความผิดปกติของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการขาบวมข้างใดข้างหนึ่ง ร่วมกับเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบมากกว่าปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไป</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (การเงินการธนาคารออนไลน์, thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>- นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ รองปลัด ก.ต.อี เผยการตรวจสอบข่าวปลอม ประจำปีสัปดาห์ (11-17 ต.ค.67) พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 821,389 ข้อความ ต้องดำเนินการตรวจสอบ 399 ข้อความ ช่องทางที่พบเบาแสมมากที่สุดคือ Social Listening 365 ข้อความ การแจ้งเบาะแสมผ่าน Line Official 24 ข้อความ และช่องทาง Facebook 10 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 229 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 87 เรื่อง โดยจากการจัด 10 อันดับข่าวปลอมอาชญากรรมออนไลน์ที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด อันดับที่ 5 คือ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเพจใหม่ชื่อนครเชียงรายนิวส์ เพื่อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาไท, newtv, hfocus)</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า WHO และสธ. กำหนดเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีให้หมดไปภายในปี 2573 โดยผลการดำเนินงาน ในปีพ.ม. 2566 – 2567 (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67) พชช.ได้รับตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี 1,798,046 คน พบผู้ที่มีความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจยืนยันผล 22,089 คน (ร้อยละ 1.23) และเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตับ รวมถึงเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อ แต่ยังคงตรวจครอบคลุมประชากรที่เกิดก่อนปี 2535 ต่ำมาก อยู่ที่ร้อยละ 3.99 เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและไม่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา เผยว่า ที่ประชุม กมธ. (วันที่ 20 ต.ค. 67) มีมติเห็นชอบหลักการในการแต่งตั้งคณะอนุ กมธ. การติดตามการถ่ายโอนภารกิจ รพ. สต.ไปยัง อบจ. โดยให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการถ่ายโอนฯ และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการถ่ายโอนฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วันนับแต่วันแต่งตั้ง พร้อมทั้งให้เพิ่มผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 คน ในคณะอนุ กมธ. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงเตรียมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดฯ ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา และจะจัดทำรายงานผลเสนอต่อที่ประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาต่อไป</p>	
<p>วัคซีนไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บางกอกทูเดย์</p> <p>- ม.มหิดลได้พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกีมานานกว่า 40 ปี โดยความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยนี้มากกว่า 25 ปี โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มีศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกสำน เป็นผู้บริหารและนักวิจัยหลัก ขณะนี้วัคซีนดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และอาสาสมัคร เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพ วัคซีนนี้เป็นวัคซีนรวม 4 ชนิด (tetraivalent) ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ได้ในเข็มเดียว เหมาะสำหรับทุกช่วงอายุตั้งแต่ 1-2 ขวบไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องเจาะเลือดหรือฉีดวัคซีนซ้ำหลายครั้ง ซึ่งหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคในระดับประเทศหรือองค์การอนามัยโลก ควรจะพิจารณานำวัคซีนเข้าสู่โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expand Program on Immunization) ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการวิจัยวัคซีนเดงกีได้รับทุนสนับสนุนกว่า 9.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 296 ล้านบาท) จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสิทธิบัตรวัคซีนให้กับบริษัทต่างประเทศ ทำให้ ม.มหิดลมีรายได้กว่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 87.5 ล้านบาท) รวมทั้งทุนวิจัยจากหลายหน่วยงาน อาทิ สภาวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ (TCELs) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>TikTok ผนึก ครีเอเตอร์ ยกระดับสุขภาพจิตคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, sanook)</p> <p>-ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy ของ TikTok ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ "Mindful Makers" ซึ่งเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านสุขภาพจิตในโซเชียลมีเดีย โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข, แอปพลิเคชัน SATI และครีเอเตอร์ด้านสุขภาพจิต เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยมุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่เชื่อถือได้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือระดับโลกของ TikTok กับ WHO ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์</p>	